
 ๔.๒ ขอเสนอจากการประชุมคณาจารยเพ่ือประชุมปรึกษาหารือแนวทางการรับนักศึกษา 

  รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอเสนอจากการประชุมคณาจารยเพ่ือ

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการรับนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒.๑ 

  ท่ีประชุมไดใหขอเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑. ควรมีการกําหนดกลไกในการรับนักศึกษาใหมีความหลากหลายในกลุมผูเรียน 

  ๒. ควรพัฒนาหลักสูตรใหม 

  ๓. ปรับการรับนักศึกษาผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน และบริการ 

ท่ีรวดเร็ว 

  ๔. ปรับวิธีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือแนะแนว โดยใหมีการทํางานรวมกันระหวางบุคลากร 

สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 


